

BÁO CÁO

Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ

Thực hiện Công văn số 1501-CV/TU ngày 07/8/2023 của Thành uỷ Tam Kỳ về Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ (*Chỉ thị số 18-CT/TU*), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ngay sau khi Chỉ thị số 18-CT/TU được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung của Chỉ thị số 18-CT/TU và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU thông qua các cuộc họp và các buổi sinh hoạt định kỳ.

Trên cơ sở Chỉ thị số 18-CT/TU, hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cụ thể hóa các nội dung phù hợp ban hành các văn bản triển khai thực hiện¹ đồng thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU đảm bảo theo quy định.

Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã lồng ghép nội dung Chỉ thị số 18-CT/TU gắn với việc thực hiện cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, cùng các phong trào thi đua yêu nước khác do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động để triển khai đến tất cả đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các cá nhân điển hình tiên tiến trên hệ thống truyền thanh thành phố và xã, phường.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

¹ Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hằng năm; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm...

1. Đổi mới phương thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia sinh hoạt, hội họp ở khu dân cư

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên luôn tăng cường công tác tuyên truyền vận động, chăm lo cho đoàn, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới nội dung phương thức tập hợp, vận động Nhân dân gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nhiều phong trào, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ANQP góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đề ra. Các hình thức sinh hoạt cụ thể như: tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao gồm các tiết mục dân vũ, các làn điệu dân ca, các bài ca hát phát huy truyền thống lịch sử và văn hoá của dân tộc, của địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian,... Tổ chức quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo của thành phố tại các hội nghị, diễn đàn nhằm thu hút sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở thông qua các đợt đối thoại, tiếp xúc cử tri, diễn đàn góp ý về các nội dung như: đối thoại trực tiếp với Nhân dân về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng; triển khai xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN và những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng công an nhân dân;... để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân đối với quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình kinh tế - xã hội hiện đang triển khai ở địa phương nhằm tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống MTTQ từ đó tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phản ánh đến các ngành chức năng để kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, cụ thể từ năm 2018 đến nay: đã tổ chức 56 diễn đàn góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; 86 buổi đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và 575 buổi tiếp xúc cử tri thu hút hàng ngàn lượt người tham dự.

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp Nhân dân, Mặt trận thường xuyên tổ chức giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại kéo dài. Sau khi tiếp nhận các nội dung kiến nghị, đa số các ý kiến đã được các cấp uỷ, chính quyền các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉ đạo giải quyết, trả lời theo thẩm quyền đã tạo được niềm tin trong Nhân dân.

2. Việc xây dựng các mô hình tự quản trong Nhân dân gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong những năm qua, đề nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào triển khai trên địa bàn thành phố, Mặt trận thành phố đã hướng dẫn cơ sở triển khai xây dựng các mô hình tự quản; đến nay Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã chủ trì xây dựng được 32 mô hình tự quản, cụ thể một số mô hình tiêu biểu, nổi bật đó là: “*Tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp*” (Tam Phú, Tam Ngọc), “*Camera đảm bảo ANTT*” (Hoà Hương, Tam Ngọc), “*Khu dân cư văn hóa điển hình*” về thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh*” gắn với Phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” “*Ngày thứ năm nghe dân nói*”(An Mỹ), “*KDC cùng Tôn giáo chung tay xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp*” (An Sơn, An Phú, Hoà Hương), “*Khu phố văn hoá điển hình*”, “*Tuyến phố 3 không*” (Phước Hoà), “*Tổ tự quản 5 trong 1*” “*Giúp nhau giảm nghèo*” “*KDC không có tội phạm và tệ nạn xã hội*”, “*Nhà đẹp, vườn sạch, tường rào xanh sạch đẹp*”, “*Đảm bảo an toàn điện sau công tơ*” (Tam Thăng), “*Khu nhà trọ không có tội phạm ẩn náu và camera an ninh gia đình*” (An Sơn), “*Mô hình 5 hỗ trợ*” (Tam Phú), “*Ngôi nhà xanh*” (Tam Thanh), “*Đoạn đường không rải vàng mã*” (Tam Ngọc),... thông qua các mô hình đã tạo sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm giữa các hộ gia đình trong khu dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhìn chung, hiệu quả các phong trào, các mô hình mang lại đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Trong những năm qua, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đã tập trung tuyên truyền và phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU đạt nhiều kết quả trên các mặt. Các mô hình hay, sáng tạo đã lan toả và phát huy hiệu quả ở đều khắp các địa phương; thu hút đông đảo tập thể và cá nhân tham gia góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Việc theo dõi, giám sát giải quyết ý kiến của cử tri đã tạo niềm tin trong Nhân dân; các phong trào, các cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, chất lượng, phục vụ đến người dân,.. Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả, thu hút Nhân dân tham gia tích cực và tổ chức giám sát các công trình dân sinh phục vụ sản xuất liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên Nhân dân đồng tình ủng hộ...

2. Tồn tại: Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị ở một số địa phương chưa thường xuyên, sâu rộng; công tác BTGPMB&TĐC các dự án trên địa bàn thành phố còn kéo dài dẫn đến người dân không đồng thuận gây khó khăn trong việc vận động Nhân dân sinh hoạt, hội họp tại khu dân cư; thời gian qua do dịch bệnh kéo dài, phức tạp cũng ảnh hưởng đến việc tập hợp Nhân dân.

Vẫn còn một số ý kiến chính đáng của người dân kiến nghị tại diễn đàn đối thoại như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm trễ, việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc bằng thẻ BHYT không đảm bảo, ... gây mất lòng tin trong

Nhân dân. Có một số nơi hình thức tổ chức sinh hoạt chưa phong phú dẫn đến việc huy động nhân dân sinh hoạt chưa cao.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ba